

HĐND TỈNH KON TUM  
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH  
TẠI HUYỆN ĐẮK TÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /BC-TĐB

Đăk Tô, ngày 31 tháng 12 năm 2024

V/v gửi báo cáo tham luận  
tại Hội nghị giao ban Thường  
trực HĐND tỉnh với Thường trực  
HĐND các huyện, thành phố  
lần thứ 7

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 144/TTHĐND-TH ngày 27/12/2024 của Thường  
trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị báo cáo tham luận chuyên đề tại  
Hội nghị giao ban;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân,  
Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ  
Quốc hội và kết quả hoạt động giám sát năm 2024, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại  
huyện Đăk Tô đã xây dựng hoàn thiện báo cáo tham luận chuyên đề **“Giải pháp  
nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND”**  
(Có báo cáo tham luận gửi kèm theo).

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đăk Tô kính gửi báo cáo để Thường  
trực HĐND tỉnh biết, theo dõi./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND huyện;
- Lưu: VT, THHD.

TM. TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH  
TẠI HUYỆN ĐẮK TÔ  
TỔ TRƯỞNG

A Hon



**BÁO CÁO THAM LUẬN**  
**CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HỖND HUYỆN ĐẮK TÔ**  
**Chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát**  
**của Tổ đại biểu và đại biểu HỖND”**

*(Kèm theo Công văn số 20/TĐB ngày 31/12/2024 của Tổ đại biểu HỖND tỉnh  
tại huyện Đăk Tô)*

**Kính thưa:**     - *Ban Tổ chức Hội nghị,*  
                      - *Quý đại biểu.*

Được sự cho phép của chủ tọa hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu HỖND tỉnh tại huyện Đăk Tô tôi xin trình bày báo cáo tham luận về “***Giai pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Tổ đại biểu và đại biểu HỖND***”.

***Kính thưa Hội nghị!***

Hoạt động giám sát là một trong hai chức năng cơ bản, quan trọng của Hội đồng nhân dân các cấp. Thông qua giám sát, HỖND phát hiện những bất cập, hạn chế trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước để đưa ra kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách đã ban hành.

Nhiều năm qua, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân vẫn là một đề vấn đề và là điều băn khoăn, trăn trở của những người đã và đang công tác trong hệ thống cơ quan HỖND các cấp. Chất lượng đó đạt được đến đâu phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động giám sát của Thường trực, của các Ban, của Tổ đại biểu HỖND và Đại biểu HỖND. Trong đó, Đại biểu, các Tổ Đại biểu HỖND là những người, cơ quan của HỖND sát cơ sở, gần dân nhất, cầu nối trực tiếp cử tri với cơ quan đại diện nhân dân. Tăng cường giám sát của Đại biểu, Tổ đại biểu HỖND không những đáp ứng được mong muốn của người dân mà còn trực tiếp nắm chắc quá trình thực hiện pháp luật và Nghị quyết HỖND của các cơ quan, đơn vị hữu quan, góp phần quan trọng, quyết định đến hiệu quả của hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân.

Với chủ đề của hội nghị lần này, Tổ đại biểu HỖND huyện Đăk Tô xin được trình bày tham luận về “***Giai pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Tổ đại biểu và đại biểu HỖND***”.

***Kính thưa quý vị đại biểu!***

Bám sát các quy định của pháp luật, trong thời gian qua hoạt động giám sát Tổ đại biểu HỖND tỉnh tại huyện Đăk Tô được tiến hành thường xuyên, theo đúng trình tự quy định. Hình thức, phương pháp giám sát đã có nhiều đổi mới tích cực, thông qua hình thức giám sát, như: Giám sát tại các kỳ họp HỖND thông qua việc xem xét các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết và nhiều văn bản quan trọng khác mà các cơ quan trình HỖND theo quy định; giám sát thông qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn; giám sát thông qua hoạt động tiếp xúc cử

tri, tiếp công dân; tổ chức các đoàn giám sát chuyên đề và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần đưa hoạt động giám sát của HĐND ngày càng chất lượng và hiệu quả, là cơ sở để giải quyết việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ KT - XH, bảo đảm thực thi pháp luật ở địa phương. Cụ thể:

Tổ đại biểu đã tích cực nghiên cứu, thảo luận tham gia ý kiến vào các nội dung của kỳ họp; thực hiện tốt quyền chất vấn tại kỳ họp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Tổ đã thảo luận và cử 02 đại biểu chất vấn 2 nội dung tại Kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, nội dung chất vấn liên quan đến công tác hỗ trợ đánh giá, công nhận lại quá trình khai thác, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh và tiến độ xử lý, giải quyết các trạm cân vi phạm quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đối với giám sát chuyên đề, từ đầu nhiệm kỳ đến nay tổ xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức 04 đợt giám sát chuyên đề kết hợp khảo sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Đắk Tô<sup>1</sup>. Hình thức và phương pháp giám sát đã từng bước được đổi mới, từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, kết luận giám sát và kiến nghị; nội dung làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị trên cơ sở xem xét báo cáo kết hợp với khảo sát thực tế, nắm tình hình qua các đợt tiếp xúc cử tri, trao đổi, nói chuyện trực tiếp với người dân địa phương; tìm hiểu khai thác thông tin phục vụ yêu cầu giám sát qua nhiều kênh khác nhau, qua đó thu thập thông tin mang tính thời sự, phục vụ hoạt động giám sát. Qua giám sát đã nêu rõ kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị đối với các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan có biện pháp giải quyết, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện.

### ***Kính thưa toàn thể Hội nghị!***

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổ cũng nhìn nhận khách quan rằng vẫn còn những vấn đề đặt ra trong công tác giám sát, cần quan tâm để có giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đó là: Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chưa kịp thời, hiệu quả; một số đơn vị được giám sát còn chậm trễ trong gửi báo cáo, nội dung báo cáo chưa đạt yêu cầu của Đoàn giám sát; thành viên của Tổ tham gia giám sát đôi lúc chưa đầy đủ; một số cơ quan hữu quan còn chậm giải quyết các kiến nghị của Đoàn giám sát sau khi giám sát.

Từ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế nêu trên, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đắk Tô mạnh dạn trao đổi, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND như sau:

---

<sup>1</sup> Các chuyên đề giám sát gồm: việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Đắk Tô; tình hình triển khai đề án trồng rừng; việc triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP); việc triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk Tô.

**Thứ nhất,** các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND cần phải nắm chắc các quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Nghị quyết 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những quy định đối với HĐND trong các quy định của Luật.

**Thứ hai,** tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận, chất vấn của Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND. Quan tâm dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, nắm vững nội dung Nghị quyết của HĐND đã ban hành tại các kỳ họp, bám sát thực tiễn, nắm bắt kịp thời những vấn đề nổi cộm tại địa phương để đưa ra ý kiến thảo luận, chất vấn sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm và hướng giải quyết, thời gian giải quyết làm cơ sở tiếp tục giám sát thực hiện đến kết quả cuối cùng.

**Thứ ba,** chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát chuyên đề. Khi xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết, phải xác định rõ sự cần thiết phải tiến hành giám sát, mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng được giám sát, thời gian thực hiện; đề cương đặt ra phải sát với yêu cầu, sát thực với chức năng, nhiệm vụ của đối tượng giám sát. Khi tiến hành giám sát ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cần kết hợp chặt chẽ giữa hình thức nghe báo cáo và xem xét kiểm tra thực tế tại cơ sở, từ việc nghiên cứu hồ sơ đến xem xét thực địa. Thành viên Đoàn giám sát phải nắm vững chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật về nội dung giám sát, nghiên cứu kỹ các báo cáo, kết hợp với xem xét các hồ sơ cần thiết có liên quan..., đặc biệt cần thu thập đầy đủ các thông tin để có sự so sánh, đối chiếu kết quả thực hiện với báo cáo của đơn vị được giám sát, so sánh các quy định hiện hành của nhà nước, Nghị quyết HĐND để rút ra những kết luận đúng, đề xuất các kiến nghị hợp lý, khả thi. Sau khi kết thúc cuộc giám sát, báo cáo kết quả giám sát phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, trung thực, phải chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cụ thể, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó có những kiến nghị, đề xuất rõ ràng, chính xác, phù hợp, khả thi để các cơ quan tổ chức thực hiện được, tránh việc kết luận, kiến nghị chung chung gây khó khăn việc thực hiện. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của các đơn vị và sẽ tái giám sát nếu cần thiết.

**Thứ tư,** tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nhất là với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong hoạt động giám sát trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.

**Thứ năm,** Đại biểu HĐND phải gắn bó với cử tri, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp xúc cử tri để lắng nghe, nắm bắt ý kiến, dư luận của nhân dân trên địa bàn, từ đó chọn lọc, giám sát và kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chủ quản những vấn đề cử tri phản ánh, vấn đề được dư luận quan tâm. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND cũng phải tự nghiên cứu để nâng cao kỹ năng, vai trò, quyền hạn của người đại biểu trong hoạt động giám sát; xác định rõ trách nhiệm trước cử tri và trước HĐND, năng động, sáng tạo trong hoạt động giám sát.

**Thứ sáu,** quan tâm sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, nhất là các kỹ năng trong hoạt động giám sát, kỹ năng chất vấn, kinh nghiệm nêu vấn đề, đặt câu hỏi với các cơ quan hữu quan để làm rõ các nội dung cần giám sát nhằm tham gia thực hiện tốt công tác giám sát.

Trên đây là tham luận của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đắk Tô về “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND”./.

***Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe!***